



Trang thiết bị y tế **KEM BÔI NGOÀI DA**  
Chủng loại: ALHYDRAN; ALHYDRAN SPF

**Mô tả:** Kem cung cấp ẩm. Đảm bảo sự cấp ẩm kéo dài và tối ưu và ngăn mất độ ẩm. Lý tưởng trong trường hợp hàng rào ở da bị phá vỡ. Thích hợp cho chăm sóc sau khi bị bỏng, điều trị và phòng sẹo, điều trị da (cực kỳ) khô và giảm đỏ và ngứa  
Alhydran có tính giảm dị ứng, không chứa paraben và tá dược mùi. Phù hợp cho mọi loại da. Không thử nghiệm trên động vật.

**Thành phần:** Chiết xuất từ lá cây lô hội (Aloe Barbadensis Leaf Juices) (Gel Aloe Vera từ Aruba), nước, Caprylic/Capric Triglyceride, Ceteryl Alcohol, Decyl Oleate, Ceteryl Isononanoate, Glyceryl Stearate, PEG-20 Glyceryl Stearate, Cetareth-20, Cetyl Palmitate, Sorbitan Stearate, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate (Vitamin E Acetate), Ascorbic Acid (Vitamin C), Simmondsia Chinensis Seed Oil (Jojoba Oil), Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Disodium EDTA.

**Đặc điểm:** Alhydran là một trang thiết bị y tế, dạng kem từ gel cây lô hội *Aloe vera* được sản xuất ngay sau thu hái. Aloe vera mang tới đặc tính cấp ẩm mạnh và dịu nhẹ đặc biệt phù hợp với da bị tổn thương và dễ bị tổn thương.  
Các thành phần khác của Alhydran bao gồm các dầu mỹ phẩm cao cấp và chất béo, góp phần vào đặc tính cấp ẩm của sản phẩm. Alhydran giúp da mềm và đàn hồi, và đặc biệt phù hợp với các loại da bị giảm tính đàn hồi. Sản phẩm cực kỳ nhẹ và dung nạp tốt đối với các loại da. Alhydran không để lại đốm và có thể rửa được.

**Mục đích sử dụng:**

Chăm sóc da sau lành hoặc mới lành từ các vết thương cấp tính hoặc mãn tính.  
Chăm sóc da bị tổn thương nhằm tránh để lại sẹo.  
Cải thiện tình trạng sẹo từ vết thương do bỏng.  
Ngăn ngừa và giảm ngứa và đau ngay sau khi vết thương đóng lại.  
Giảm triệu chứng eczema.  
Chăm sóc sau khi bị bỏng, đặc biệt là ngay trước khi dùng gạc áp lực và/hoặc silicon.  
Chăm sóc vết thương gây bởi bỏng lạnh.  
Bảo vệ da trong quá trình xạ trị và điều trị ung thư.  
Chăm sóc da sau khi cấy ghép da.  
Chăm sóc bảo vệ da bị đỏ/khô và vết rạn da.  
Chăm sóc da sau lột da bằng hóa chất và điều trị bằng laser.  
Chăm sóc sau phẫu thuật thẩm mỹ và y tế.

**Cách dùng:**

Bôi một lớp mỏng và đều lên da 3 lần mỗi ngày — vào buổi sáng, trưa và tối.  
Alhydran có thể dùng không giới hạn thời gian (nhiều năm, nếu cần thiết).

**Chống chỉ định:**

Không dùng trong trường hợp quá mẫn với bất kỳ thành phần nào.  
Vết thương hở, hoặc vết khô chưa lành.  
Da bị nhiễm khuẩn.

Phát ban mẩn tính hoặc da bị kích ứng khác.

**Cảnh báo và thận trọng:**

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Chỉ dùng ngoài da.
- Chỉ dùng trên vết thương đã đóng miệng, không dùng trên vết thương hở.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và niêm mạc
- Không dùng nếu bao bì đã bị hư hại hoặc bị mở trong quá trình vận chuyển

**Tác dụng bất lợi có thể xảy ra:**

Cho tới nay chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo về tác dụng bất lợi nào.

**Điều kiện bảo quản:**

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C

Không dùng khi đã quá hạn sử dụng

**Đóng gói**

Tuýp 3ml, 15ml, 30ml, 100ml, 250ml; 59ml

**Nhà sản xuất:**

Aruba Aloe Balm INC (Aruba Aloe Balm N.V.)

*Địa chỉ:* Pitastraat 115, AW Oranjestad, Aruba

**Chủ sở hữu**

BAP medical B.V

*Địa chỉ:* Laan van Westenenk 64,7336 AZ, Apeldoorn The Netherlands